

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN CAO ĐẲNG

- Họ và tên: **NGUYỄN CAO ĐẲNG**

- Sinh ngày 19/04/1987

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Hưng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thật tự hào khi tôi được sinh ra, lớn lên và được cống hiến từ thực tiễn làm công tác thanh niên trên quê hương Tân Hưng, Long An. Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và nhân dân trong tỉnh. Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, với trách nhiệm là người đại diện cho dân, tôi sẽ thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân và cử tri tỉnh nhà. Nắm bắt, chia sẻ, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Kiến nghị các cơ quan chức năng để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, quan tâm đến chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội; chú ý nhiều hơn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Thứ hai, tôi sẽ không ngừng phấn đấu, học tập rèn luyện để có thể đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của HĐND tỉnh nhà. Thực hiện tốt chức năng giám sát để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong bộ máy công quyền. Tham gia đóng góp xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, năng động, thân thiện.

Thứ ba, với tranh nhiệm là đại biểu trẻ, tôi sẽ tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho các tầng lớp thanh niên được thụ hưởng về lĩnh vực nghề nghiệp và việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân được sinh hoạt văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao. Từ đó góp phần hạn chế tình trạng thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội; các chính sách hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển có điều kiện hội nhập cộng đồng toàn diện.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ánh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các Chương trình, Nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết mà HĐND đã thông qua đến nhân dân và vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống./.